

ธ.ก.ส.เล็งออกบอนด์หนุนปลูกป่า

- ผลักดันเกษตรกรเพิ่มไม้มีมูลค่า
- ระยะ 20 ปี-เข้า 40 ล้านต้นใน 1 ปี

ธ.ก.ส.เอ็มไอยูหลายองค์กรขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า หนุนเกษตรกรปลูก พร้อมเผยขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาออกสินเชื่อบัตรหนุนปลูกป่า ระยะ 20 ปี ตั้งเป้า 40 ล้านต้นใน 1 ปี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ร่วมลงนามกับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่ง ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อระยะยาวเพื่อปลูกป่า และออกพันธบัตร เพื่อสนับสนุนปลูกต้นไม้ โดยมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 2,000 ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 100,000 ครัวเรือน มีจำนวนต้นไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น 40 ล้านต้นภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายระยะยาว 10 ปี ด้วยการสร้างชุมชนไม้มีค่าให้ได้ 20,000 ชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 2.6 ล้านครัวเรือน และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 1,040 ล้านต้น

นายอภิรมย์กล่าวว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส.มีแผนงานในการยกระดับโครงการธนาคารต้นไม้ ธ.ก.ส.สู่ชุมชนไม้มีค่า ซึ่งจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนรวม 4,000 คน แผนการสนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ให้กับ 6,804 ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่งใบ ลำต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า 6,827 ชุมชน จำนวนสมาชิก 117,461 ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ 11,846,190 ต้น

“สินเชื่อเพื่อปลูกไม้มีค่า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน 15-20 ปี ดังนั้น จะใช้ระบบสินเชื่อปกติ จะไม่สอดคล้องกับรายได้จากการปลูกไม้มีค่าที่ใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น สินเชื่อปลูกไม้มีค่าอาจจะต้องมีรูปแบบที่เฉพาะเช่นอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าและมีระยะเวลาปลอดต้นและดอกเบี้ยระยะยาว โดยปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีสินเชื่อสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท แต่ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นเพียง 5 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 4-6% ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนจากการปลูกไม้มีค่าที่ใช้ระยะยาว” นายอภิรมย์กล่าว

นายอภิรมย์กล่าวว่า ในการออกพันธบัตรสนับสนุนปลูกต้นไม้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนในตลาดเงินเพื่อนำมาลงทุนปลูกไม้มีค่า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด โดยผลตอบแทนพันธบัตรมีทั้งในรูปแบบเงินที่เกิดจากการตัดไม้ขายและคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงขายเป็นคาร์บอนเครดิต